

# Tập trung phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân

Vụ xuân năm nay thời tiết ấm nên các trà lúa sinh trưởng, phát triển nhanh. Qua kiểm tra đồng ruộng cho thấy sâu bệnh hại đang diễn biến phức tạp. Ngành Nông nghiệp cùng các địa phương đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân theo dõi và phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh kịp thời khi đến ngưỡng.

Là vụ xuân ấm với nhiệt độ trung bình trong tháng 2 lên đến 21,4°C, cao hơn cùng kỳ năm trước 4,6°C, do vậy lúa xuân sinh trưởng, phát triển nhanh và tương đối đồng đều. Đến thời điểm này, lúa xuân sớm đang ở giai đoạn làm đòng già đến trổ bông, lúa đại trà đang ở giai đoạn làm đòng. Dự kiến thời gian lúa trổ sớm hơn cùng kỳ mọi năm từ 5 - 7 ngày và kéo dài từ nửa cuối tháng 4 đến cuối tháng 5. Thời gian lúa trổ không tập trung cũng là một khó khăn cho công tác dự tính, dự báo sâu bệnh cũng như chỉ đạo công tác phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh ở vụ xuân này.



Cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương kiểm tra đồng ruộng.

Gieo cấy 11.400ha lúa, trong đó các giống lúa nhiễm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu giống, dự kiến, hết tháng 4, huyện Đông Hưng sẽ có khoảng 5.500ha lúa trổ bông, là một trong hai huyện có diện tích lúa trổ trong tháng 4 nhiều nhất tỉnh. Chính vì vậy, mối quan tâm hàng đầu trong giai đoạn này của huyện là đối tượng bệnh đạo ôn cổ bông. Ông Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đông Hưng đã khẩn trương tổ chức hội nghị

triển khai kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân ngay sau hội nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời thông báo đến các xã, thị trấn chủ động trong công tác dự tính, dự báo và phòng, trừ sâu bệnh. Cần chú ý tình hình thực tế của địa phương, huyện phát động đợt phun trừ sâu bệnh sớm hơn 1 ngày so với hướng dẫn của

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Trong đó, tập trung vào các đối tượng: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông, khuyến cáo người dân nhất thiết phải phun phòng bệnh đợt 2 lần: lần 1 khi lúa thấp tho trổ (3 - 5% số bông trổ), lần 2 khi lúa trổ thoát hoàn toàn. Huyện chỉ đạo các đơn vị: phòng nông nghiệp,

trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông thường xuyên xuống cơ sở phối hợp với các xã, HTX nông nghiệp hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu bệnh. Dự kiến lúa xuân của huyện Thái Thụy trổ bông tập trung trong nửa đầu tháng 5 - khung thời gian an toàn, tuy nhiên đây lại là một trong những địa phương

độc dự báo có mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao, nở rộ từ ngày 18 - 22/4. Ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân năm 2019 là một trong những vụ thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển. Trước diễn biến phức tạp của tình hình sâu bệnh hại lúa, để tránh tư tưởng chủ quan, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND huyện tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa, đa dạng hóa các hình thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu giành vụ xuân thắng lợi.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bệnh đạo ôn hại lúa nhẹ hơn so với vụ xuân năm 2018, đến ngày 10/4, toàn tỉnh có 15.441ha lúa bị nhiễm bệnh, diện tích được phòng, trừ là 24.250ha. Dự báo bệnh đạo ôn trên lá tiếp tục phát sinh, gây hại trên giống nhiễm ở diện tích gieo trồng, lúa đại trà đến cuối tháng 4; bệnh đạo ôn cổ bông dự báo gây hại nặng khi lúa trổ gặp không khí lạnh và gặp mưa, đặc biệt ở diện tích lúa trổ trước ngày 5/5. Sâu cuốn lá được nhận định mật độ cao hơn trung bình nhiều năm và năm trước, dự kiến có 2 cao điểm gây hại chính. Sâu đục thân hai chấm dự báo sâu non nở rộ từ ngày 17 - 30/4, do vậy ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương kết hợp phun trừ sâu đục thân hai chấm và sâu cuốn lá nhỏ ở những vùng có nguồn sâu đục thân cao. Ngoài ra, toàn tỉnh có khoảng 15.000ha

lúa nhiễm rầy, mật độ rầy trưởng thành nơi cao từ 10 - 30 con/m<sup>2</sup>, trứng rầy nơi cao 100 - 300 ổ/m<sup>2</sup>, cá biệt có nơi 500 - 600 ổ/m<sup>2</sup>, nguy cơ gây hại rất lớn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, sâu bệnh, ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương lưu ý: bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại; tổ chức đợt phòng, trừ từ ngày 18 - 22/4 đối với các đối tượng: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy. Các huyện phía Bắc có diện tích lúa trổ trước ngày 30/4 phải phun phòng, trừ bệnh đạo ôn, rầy, sâu đục thân; đồng thời diện tích lúa trổ sau ngày 30/4 phải phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho vùng có mật độ 20 con/m<sup>2</sup> trở lên, rầy các loại khi mật độ 800 con/m<sup>2</sup> trở lên. Các huyện phía Nam tỉnh lúa trổ bông muộn hơn do đó tập trung phòng, trừ rầy các loại ở những vùng có mật độ 800 con/m<sup>2</sup> trở lên, sâu cuốn lá nhỏ khi mật độ 20 con/m<sup>2</sup> trở lên.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân vừa qua, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: Năm 2019 là năm khó khăn với lĩnh vực chăn nuôi trước ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Do vậy, ngành Nông nghiệp cùng các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu giành thắng lợi trong sản xuất vụ xuân nói riêng, lĩnh vực trồng trọt nói chung và nuôi trồng thủy sản để bảo đảm tăng trưởng của toàn ngành.

NGÂN HUỖN

## KIẾN XƯƠNG Xây dựng 51 vùng sản xuất hàng hóa ở vụ xuân

Thực hiện xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn.

Vụ xuân năm 2019, 25/37 xã, thị trấn xây dựng được 51 vùng sản xuất hàng hóa với quy mô từ 1ha trở lên, tổng diện tích đạt 805,96ha, trong đó có 26,3ha cây màu, 367,96ha lúa giống và 411,7ha lúa hàng hóa. Một số xã xây dựng được các vùng sản xuất lớn như Hồng Tiến (3 vùng, tổng diện tích 111,6ha), Vũ Hòa (5 vùng, tổng diện tích 105ha), Bình Định (2 vùng, tổng diện tích 40ha)...

Việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Kiến Xương đã bước đầu khắc phục tình trạng canh tác nhỏ lẻ, manh mún, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi, nâng cao hiệu quả sản xuất.

LƯU NGÂN



Vùng sản xuất đậu tương rau xuất khẩu của xã Vũ An (Kiến Xương).

## HUYỆN ĐOÀN TIỀN HẢI Xây dựng 35 câu lạc bộ phát triển kinh tế

Những năm qua, Phòng trào thanh niên lập nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải đã phát triển mạnh mẽ, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình đoàn viên thanh niên làm kinh tế đem lại thu nhập cao, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 35 câu lạc bộ phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên như mô hình nuôi chim bồ câu, nuôi ngao, nuôi tôm... Thông qua các câu lạc bộ phát triển kinh tế đã phát huy tính đoàn kết, sự tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội của đoàn viên thanh niên.

HỒNG HẠNH

## ĐÔNG HƯNG

# Siết chặt công tác quản lý đất đai



Người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đông Hưng cơ bản đi vào nề nếp, việc sử dụng đất ngày càng đạt hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Đông Hưng đã ban hành chỉ thị, tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện nhằm chấn chỉnh và kịp thời khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất; đồng thời, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, bảo đảm theo quy hoạch, kế hoạch, pháp luật. Ông Vũ Minh Nhật, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện xây dựng và hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) một cách hợp lý, có hiệu quả. Đồng thời, phối hợp cùng các phòng, ban liên quan

thẩm định và tham mưu UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của các xã, thị trấn. Việc ban hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giúp khoanh định quỹ đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ quỹ đất trồng lúa; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã tuân thủ theo quy hoạch, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ đất, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện vào nề nếp. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai được chú trọng. Cùng với đó, Phòng tập trung thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai có nhiều đổi mới theo hướng nhanh, gọn, công khai, minh bạch, hiệu quả...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý tại một số địa phương. Việc lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép, phá vỡ mặt bằng canh tác vẫn diễn ra tại một số xã, thị trấn. Việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa kịp thời. Chủ trương chuyển đổi đất hai lúa ứng trồng, cây lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đã và đang góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Nhưng việc chuyển đổi diễn ra trong giai đoạn ngắn (2001 - 2005), chủ yếu theo phong trào. Vì vậy, nhiều hộ lợi dụng chủ trương chuyển đổi của tỉnh tự ý đào ao, xây dựng trang trại, trồng cây lâu năm trên diện tích đất canh tác; một số hộ thuê lại diện tích của các hộ khác đào ao, nuôi trồng thủy sản để nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ triển ra khá phổ biến. Chính sự buông lỏng trong quản lý của chính quyền từ cấp xã đến huyện đã dẫn đến tình trạng các trang trại, gia trại chăn nuôi không theo quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. Cuối năm 2018, UBND huyện Đông Hưng đã thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai tại một số xã, thị trấn.

MINH NGUYỆT

Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai ở các xã như Đông Vinh, Đông Tân, Đông Hợp, Đông La, Đông Huy, Đông Hợp, Minh Tân... Các sai phạm chủ yếu là xây nhà kiên cố trên đất hành lang giao thông đường bộ xây dựng ki-ốt bán hàng, tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất... Trước những sai phạm đó, cuối tháng 1/2019, UBND huyện đã ra thông báo khẳng định việc vi phạm đất đai tại một số xã là nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và tạo tiền lệ xấu tại các địa phương. UBND huyện yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai năm 2013, chú trọng tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của huyện về tăng cường công tác quản lý đất đai; tiếp tục rà soát, đối chiếu các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, giữ nguyên hiện trạng các công trình đã vi phạm không phát sinh vi phạm mới, từng bước khắc phục hậu quả vi phạm.

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế các vi phạm mới có thể phát sinh ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý đất đai, giúp mọi tầng lớp nhân dân cũng như các đối tượng sử dụng đất hiểu đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất, huyện Đông Hưng cần tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất, kiên quyết thu hồi các diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng lãng phí, sai mục đích; xác định trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn, trước hết là chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ địa chính, xây dựng. Ngoài biện pháp tuyên truyền, vận động để các hộ dân tự tháo dỡ, trả lại nguyên trạng đất, huyện cần tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm nếu có tình trạng vi phạm, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn xã Vũ Lăng (Tiền Hải) diễn biến phức tạp. Để không chế dịch bệnh, chính quyền, nhân dân Vũ Lăng đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm hạn chế thiệt hại thấp nhất cho các hộ chăn nuôi.

Chúng tôi có mặt tại thôn Hưng Đạo - thôn xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn xã Vũ Lăng. Để hạn chế dịch tiếp tục lây lan, nhân dân trong thôn đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, không chế bệnh dịch như: tổ chức tiêu độc, khử trùng vùng chăn nuôi, khu dân cư, tuyên truyền các hộ thực hiện nghiêm túc ăn cho lợn ăn cần được nấu chín... Hộ ông Ngô Văn Tự là hộ đầu tiên phát hiện lợn chết vì bệnh dịch tả lợn châu Phi từ ngày 1/4 chia sẻ: Gia đình có nuôi 1 con lợn nái là nguồn thu nhập chủ yếu trong chăn nuôi, mặc dù đã tích cực tiêu độc, khử trùng tại chuồng trại, tuy nhiên trước ngày 1/4 có vớt rau muống tại sông Sứ về cho lợn ăn, vì thế lợn mắc bệnh chết, qua mẫu xét nghiệm của cơ quan chức năng thì lợn dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Không chỉ hộ ông Tự có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi chết, nghi lây nhiễm qua nguồn thức ăn sống mà tỷ lệ hộ dân thôn Hưng Đạo có lợn chết nhiều đều ở giáp sông Sứ. Ông Lê Minh Đức những ngày qua cũng hết sức bàng hoàng, không hiểu lý do con lợn nái trọng lượng 200kg chỉ ốm có mấy ngày rồi chết, mặc dù trước đó gia đình ông đều phun thuốc khử trùng 2 lần/ngày, rắc vôi bột theo đúng khuyến cáo của chính quyền xã. Ông Đức cho biết, trước đây khi địa phương chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi thì có tình trạng lợn chết bị người dân ở địa phương khác vớt xuống sông, không được tiêu hủy đúng cách đã trôi dạt vào địa phương. Đã nhiều lần nhân dân và chính quyền vớt đem đi tiêu hủy. Theo ông Đức, người dân ở các địa phương khác giấu bệnh dịch và xử lý lợn chết không theo quy

## VŨ LĂNG

# Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

định, vớt lợn chết trôi sông ô nhiễm nguồn nước khiến cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi của xã Vũ Lăng gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Duy Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng chia sẻ: Tổng đàn lợn của Vũ Lăng có khoảng 6.000 con của 250 hộ dân, trong đó có 2 trang trại lợn công nghiệp, Vũ Lăng đã công bố dịch bệnh theo quy định của ngành chuyên môn và áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chống lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tính đến ngày 16/4, dịch xảy ra trên 5 thôn với số lợn chết là 250 con của 113 hộ, tổng số trên 15.000kg. Do đó, địa phương tiếp tục tuyên truyền mạnh hơn nữa, khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hình thức giết mổ vệ sinh môi trường, chăn nuôi an toàn sinh học. Yêu cầu các thôn phải kiểm soát chặt chẽ tình hình chăn nuôi tại các hộ, nghiêm cấm người dân giấu dịch, tẩu tán lợn bị bệnh. Giám sát chặt chẽ dòng sông chảy vào địa bàn, khi phát hiện lợn

chết trôi sông người dân cần báo ngay chính quyền, cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời. Người kinh doanh không giết mổ, vận chuyển lợn bệnh, nghi bệnh. Khi xuất hiện lợn chết, cần báo cho chính quyền địa phương và Ban Chăn nuôi và Thú y xã để kịp thời tổ chức xử lý. Yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện "5 không": không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vớt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chừa qua xử lý nhiệt. Trước đó, Vũ Lăng đã thành lập 2 chốt kiểm soát giáp ranh hai xã Thượng Hiền, Lê Lợi (Kiến Xương), 1 tổ cơ động để giám sát tiêu độc, khử trùng những xe chở lợn qua địa bàn, yêu cầu quay lại không được vào địa bàn khi bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại địa phương. Tổ chức triển khai 5 lần phun hóa chất, rắc vôi bột tại vùng chăn nuôi, đường giao thông.

Ông Trung cho biết thêm: Vũ Lăng cũng đã quy hoạch vùng chôn lấp lợn chết tại bãi rác xa khu dân cư, đồng thời xây dựng kích bản tình trạng khi 2 trang trại lợn xảy ra dịch bệnh. Vũ Lăng tổ chức tiêu hủy lợn ốm, chết đúng quy định, không để người dân tiêu hủy tự do, đồng thời chính quyền giao cho các thôn giám sát chặt chẽ việc thống kê đúng số lợn tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, tránh xảy ra tiêu cực và tổn thất cho người dân. Tuy nhiên, Vũ Lăng cũng gặp nhiều khó khăn số lợn chết rải rác ở các thôn nên khó khăn trong việc huy động nhân lực, máy móc đào hố chôn lấp. Ngoài ra, mặc dù đã xây dựng kích bản ứng phó nhưng khi xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 2 trang trại nuôi hơn 4.000 con lợn cũng là vấn đề nan giải, lo lắng của địa phương hiện nay.

MANH THẮNG



Xã Vũ Lăng xử lý lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn.